



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 www.bot.or.th

ฉบับที่ 3 /2554

## เรื่อง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2554

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2554** ยังขยายตัวดี ตามการขยายตัวของ การลงทุนภาคเอกชน การอุปโภคบริโภค การค้า การท่องเที่ยว รายได้ภาคเกษตร และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกลดลงเล็กน้อย เงินเพื่อทรงตัวจากเดือนก่อน การจ้างงานดี เงินฝากและเงินให้สินเชื่อยังขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**อุปสงค์ในประเทศ**ขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน ที่อยู่อาศัย รวมถึง อาคารพาณิชย์ **ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน และจากเดือนก่อน จากรายได้ ภาคเกษตรและภาวะการท่องเที่ยว ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาครัฐเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 เร่งตัว สูงถึง ร้อยละ 116.7 จากเงินอุดหนุนในส่วนงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

**อุปสงค์จากต่างประเทศ** การส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือมีมูลค่า 253.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือลดลงร้อยละ 1.6 ในสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชะลอลงจากเดือนก่อน ส่วนการส่งออกผ่านด่านชายแดนลดลงเล็กน้อย **ด้านการนำเข้า**มีมูลค่า 114.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือขยายตัวร้อยละ 14.3 ตามการนำเข้าวัตถุดิบ/สินค้าชิ้นกลางและสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การนำเข้าผ่านด่านชายแดนยังขยายตัวดี **การท่องเที่ยว** ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากภาวะอากาศเย็นและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้อัตราการเข้าพักและจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น

**ด้านอุปทาน** ผลผลิตพืชสำคัญยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ด้วยภาวะอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตของพืชสำคัญลดลงทั้งอ้อยโรงงาน ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น ยกเว้น ข้าวเปลือกเจ้านาปีราคายังต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการเพื่อส่งออก **ดัชนีการค้า** เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7 ขยายตัวในทุกหมวด โดยเฉพาะ สินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ส่วน**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 ตามการลดลงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องตี

**อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากมาตรการตรึงราคาสินค้าของทางการ อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่มเครื่องประกอบอาหาร รวมถึงผักและผลไม้ราคาปรับสูงขึ้น ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศยังคงผันผวนและทรงตัวในระดับสูง และ**อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน**เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน

**การจ้างงาน**ของภาคเหนือในเดือนธันวาคม 2553 ขยายตัวตามความต้องการแรงงานในเกือบทุกสาขาสำคัญ ได้แก่ สาขาการค้า ปลีก-ค้าส่ง การผลิต การก่อสร้าง และโรงแรม /ภัตตาคาร ทำให้อัตราการว่างงานต่ำเพียงร้อยละ 0.5 สอดคล้องกับข้อมูล ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยสิ้นเดือนมกราคม 2554 มีจำนวน 737,641 ราย หรือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.3

**เงินฝาก**ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ส่วน**เงินให้สินเชื่อ**ขยายตัวร้อยละ 12.8 ตามความต้องการสินเชื่อที่กระจายไปในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ สินเชื่อให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รับเหมา/ค้าวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจโรงสีข้าว ค้าพืชไร่ และแปรรูปการเกษตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
2 มีนาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณกฤษ จันทร์แสงศรี  
โทร 0 5393 1164  
E-mail: [Kusolc@bot.or.th](mailto:Kusolc@bot.or.th)